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Fundurinn var haldinn í skólahúsnæðinu á Ólafsfirði. Mættar voru Hugborg 

Inga, formaður, Diljá Helgadóttir, Björk Óladóttir, Telma Björk Birkisdóttir, 

gjaldkeri, Guðrún Þorvaldsdóttir og Rut Viðarsdóttir. Katrín Freysdóttir boðaði 

forföll. Guðrún Þorvalds tók að sér að vera ritari. 

1. Rætt um stöðu reikninga, ákveðið að heyra í skólastjóra hvort að 

foreldrafélagið geti ekki styrkt um kaup á einhverju sem vantar í skólann. 

Nefndarmenn sammála um að ekki eigi að vera velta á milli ára, heldur 

nota peningin í þágu skólans (Hugborg með umboð frá Katrínu sem er 

sammála því ). 

2. Skýrsla stjórnar fyrir aðalfund 3. maí gróflega sett upp. 

3. Ákveðið að borga ísferð fyrir alla líkt og í fyrra, búið að tala við 

bensínstöðvarnar á báðum stöðum. 

4. Ákveðið að ræða við skólastjóra um að kaupa endurskinsmerki til að eiga 

fyrir 1-2 bekk og nýja nemendur .  

5. Stjórnin skrifuði undir samþykki til að gjaldkeri fengi aðgang að 

reikningum í heimabanka. 

6. Grófur ársreikningur fyrir árið 2016 settur saman. 

7. Rætt um reikn frá Magga Stef og aksturskostnað. 

8. Rut Viðars hefur ákveðið að hætta í stjórn foreldrafélagsins en hún hefur 

starfað frá sameiningu skólanna svo það er þörf á að auglýsa eftir nýjum 

stjórnarmeðlim. Ákveðið að reyna að finna nýjan og jafnframt að fá 

Jónínu skólastjóra til að  auglýsa eftir honum. 

9. Katrín Freys hefur setið í skólaráði sem fulltrúi stjórnar í tvö ár svo nú  

þarf að fá nýjan nefndarmeðlim til að sitja Í skólaráði. 

 

Ákveðið að hefja fyrsta fund næsta skólaárs 

*á að fá peysur til mátunar og vonandi panta á börnin í framhaldinu.  

*Eins að skoða ítarlega þá hugmynd að samræma jólaföndur skólans 
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Guðrún Þorvaldsdóttir 

 


